



Bản Tin số 16

Ngày 18-7-2014

Trong số này:

- 1- Thành phần Ban Chấp Hành & Hội Đồng Quản Trị Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại **Trang 1**
- 2- Thư Mời tham dự Picnic Hè tổ chức ngày 17-8-2014 của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California. . **Trang 2**
- 3- Tường thuật Đại Hội 7 Thanh Thiếu Niên Cao Đài Hải Ngoại từ ngày 4-7-2014 tại Nam California (Ngọc Túy) **Trang 5**
- 4- Đại Hội Giới Trẻ Cao Đài Thế Giới & Một Quyết Định Thật Khó Khăn (Chu Tất Tiến) **Trang 23**
- 5- Nói với các em Đại Đạo Thanh Niên Hội nhân dịp Đại hội kỳ 7 tổ chức từ ngày 4-7-2014 tại Nam California (HT. Phạm Văn Khảm) **Trang 25**

Liên lạc

Bản Tin Thế Đạo:

email: bantthedao@comcast.net

Xin mời đọc thêm tin tức & các mục khác nơi : www.bantthedao.net

Thành phần Ban Chấp Hành &
Hội Đồng Quản Trị
Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại
nhiệm kỳ 2014-2016

Ban Chấp Hành:

Hội Trưởng : Trương Nguyễn Đăng Khoa.
Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Hồ Thi.
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Lý Trương.
Thủ Quỹ: Chị Võ Hoàng Hoa.

Hội Đồng Quản Trị:

Chủ Tịch: Ngô Thiện Đức (tái nhiệm)
Cố Vấn: Nguyễn Kim Thế Vinh

Ngoài ra còn có các uỷ viên Ban Chấp Hành trong các ban bộ khác.

Ban Thế Đạo HẢI NGOẠI xin chúc mừng tân Hội Đồng Quản Trị & tân Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên hội Hải Ngoại và xin Ôn Trên phù hộ cho các Em đầy đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Bản Tin Thế Đạo
Tập San Thế Đạo
Trang mạng www.bantthedao.net

TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

45 Via de Guadalupe, CA 95116

Phone: (408)205-6379

THƯ MỜI Tham dự Picnic Hè 2014



Thời gian: Từ 10.00 AM đến 3.00 PM
Ngày Chủ Nhật 17-8-2014

Địa điểm: Lake Cunningham Park
2305 S. White, San Jose, CA 95148

Vào cổng đường White, đến khu picnic Alder Leaf Picnic Site.
(Hỏi tại cổng vào sẽ được hướng dẫn)

TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

(45 Via De Guadalupe San Jose CA 95116)

THƯ MỜI PICNIC HÈ 2014

Trân trọng kính mời:

-Quý Niên trưởng,

-Quý Đồng hương và Thân hữu

đến tham dự buổi Picnic Hè Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tại :

Địa điểm: Lake Cunningham Park, 2305 S. White Road, San Jose,
CA 95148. Vào cổng đường White, đến khu Picnic: ALDER LEAF
PICNIC SITE (hỏi tại cổng sẽ hướng dẫn).

Thời gian : 10:00 am đến 3:00pm , Chủ nhật 17 tháng 8 năm 2014

Đây là cơ hội để gặp gỡ chào thăm và sinh hoạt của đồng hương và thân hữu Tây Ninh miền Bắc California vào mùa Hè đầu tiên , sau hơn 39 năm xa xứ.

Sự hiện diện của quý đồng hương và thân hữu là một khích lệ lớn lao cho Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California.

Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu trong buổi Picnic Hè đầy tinh thần thân ái, vui vẻ và hạnh phúc.

SanJose, ngày 07 tháng 07 năm 2014

TM Tây Ninh Đồng Hương Hội BCA

Hội trưởng



Trần Minh Khiết

Liên Lạc: *- Trần Minh Khiết (408) 205 - 6379

*- Duy Văn (408) 759 – 9339

- *- Tô Mỹ Huệ (408) 923 – 8272
- *- Nguyễn Thành Hưng (408)799 – 4204
- *- Trần Minh Quan (408) 714 – 8753
- *- Trần Văn Sung (408) 923 – 2961
- *- Đào Minh Ánh (408) 807-0212
- *- Nguyễn văn Bé (408) 832-7048
- *- Nguyễn văn Y (408) 258-9496
- *- Nguyễn Đăng Khích (408) 926 – 9186

Ghi chú:- Chi phiếu yểm trợ xin đề tên: Nguyễn Đăng Khích và gửi về địa chỉ: “Tây Ninh Đồng Hương Hội

45 Via De Guadalupe, San Jose CA 95116”

CHƯƠNG TRÌNH

1-10.00 AM: Đón tiếp Quan khách, Niên trưởng, Đồng hương Gia đình & Thân hữu.

2- 11.00 AM: Nghi Lễ Khai Mạc (Chào Quốc Kỳ Việt nam, Hoa Kỳ và phút mặc niệm). Giới thiệu Quan khách, Niên trưởng, Đồng hương , Gia đình và thân hữu.

3- 11: 10 AM : Lời chào mừng của Ban Tổ Chức

4- 11:15 AM: Phát biểu của Quan khách và các Niên trưởng

5-11:25 AM: Văn nghệ, Trò chơi giải trí . Ăn trưa (do Ban tổ chức khoản đãi)

(Có thức ăn chay ,dành cho người ăn chay)

6- 3:00PM: Cảm tạ và Bế mạc của Ban tổ chức.

*** Chương trình có thể thay đổi đôi chút cho phù hợp với khung cảnh picnic*

Tường Thuật Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới - Lần Thứ Bảy

Không khí thành phố Westminster California trong mùa nắng ấm với đầy sự thương yêu qua ánh sáng niềm tin của Đấng Cha Trời nâng niu đón chào các thanh thiếu niên Cao Đài từ khắp nơi về dự Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài thế giới lần thứ bảy vào ngày 4 tháng 7 năm 2014, cũng là Ngày Kỷ Niệm Lễ Độc Lập của đất nước Hoa Kỳ.

Với sự điều hợp của Hội Trưởng Nguyễn Kim Thế Vinh và Trưởng Ban Tổ Chức Ngô Thiện Đức cùng với sự cộng tác của Ban Chấp Hành ĐĐTNH-HN, đại hội đã thành công mỹ mãn.



Trước khi vào lễ, tất cả các em và các Chức Sắc, Chức Việc vào đánh lễ Đức Chí Tôn Đại Hội bắt đầu bằng Lễ Khai Mạc hết sức long trọng tổ chức tại Hội Trường Thánh Thất Châu Đạo California , số 14072 đường Chestnut, Westminster, Nam California với sự tham gia của rất nhiều quan khách, đồng đạo, và các thanh thiếu niên Cao Đài từ khắp nơi về dự đại hội hơn 200 người.

Đại hội kết thúc trong 2 ngày trại hè đầy vui tươi nhộn nhịp với đủ các thứ trò chơi, workshops, giờ tinh thần, bắn cung, đốt pháo, và với đủ các món ăn chay của thành viên đầu bếp Lý Trương...ngon không thể nào quên được.

Buổi lễ bắt đầu bằng những giây phút nghiêm trang trong không khí chào cờ và phút mặc niệm với sự điều khiển chương trình của hai MC, anh Phạm Huấn và anh Ngô Thiện Đức.



Trong phút mặc niệm, MC Phạm Huấn đã nói lên những lời nhớ ơn đến các anh hùng dân tộc, và các vĩ nhân của nhân loại:

“Chúng con tôn vinh những anh hùng dân tộc đã tạo nên những trang sử tuyệt vời đấu tranh cho công lý và tự do,

Chúng con tôn vinh những bậc vĩ nhân tiên phong trong lãnh vực tôn giáo, đã tạo ra những thành quả khôn lường trong việc phát triển và truyền bá chân lý Đấng Tối Cao để chúng con và thế hệ tương lai ngàn đời học hỏi,

Chúng con tôn vinh tất cả các đấng anh tài trên thế giới đã góp công đưa Thế Kỷ XXI trở thành thế kỷ văn minh nhất trong lịch sử loài người,

Chúng con muốn tỏ lòng cảm ơn đến các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng thế giới ngày nay; một thế giới mà hơn bao giờ hết nhân loại đang đi vào thống nhất và Đại Đồng, đi vào toàn cầu hóa, và đang hướng đến đỉnh cao của tình yêu nhân loại; một thế giới sẽ đem lại sự liên kết con người ở khắp năm châu cùng nhau hướng về Chân Lý của Thượng Đế”.

Các quan khách đón chào Đại Hội bằng trái tim yêu thương, trong đó có Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Tạ Đức Trí, đại diện của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, bà Quyên Trần (vì công vụ Thượng Nghị sĩ Lou Correa đến sau) , đại diện dân biểu Tom Daly, bà Roxanne Chow, và một số ứng cử viên thành phố Westminster và Garden Grove.

Ngoài những viên chức của chính quyền thành phố còn có các chức sắc, chức việc, và các vị Hiền Tài trong tà áo trắng biểu tượng thương yêu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

gồm:

Qu. Khâm Châu Châu Đạo California, Hiền Tài Phạm Văn Khảm;

Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ;

Chủ Trưởng Cao Đài Center, Hiền Tài Bùi Đắc Hùm và phu nhân là Bác sĩ Đặng Cẩm Hồng;

Qu. Đâu Tộc Tộc Đạo Orange của Châu Đạo California – CTS Phạm Ngọc Tấn,

và các cô chú thân thương tín đồ Cao Đài tại địa phương và các nơi đổ về. Đặc biệt là sự tham dự của phái đoàn Chức Việc và Tín Hữu của Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA, một thành phố cách xa nơi tổ chức Đại Hội sáu-bảy tiếng lái xe.

Đi kèm theo những chiếc áo trắng là những chiếc áo vàng biểu hiện cho Nhà Phật, các nhà sư với chiếc áo vàng giản dị nhưng đầy sức mạnh thuyết phục, thể hiện quyền năng của Phật Giáo, cũng không giấu sự thương yêu đến thế hệ trẻ của Cao Đài, đã đến dự Đại Hội, và cũng đến ký tên vào logo của Caodai Youth Conference.

Trưởng Ban Tổ Chức, anh Ngô Thiện Đức, đại diện ĐĐTNH-HN mở lời chào mừng quan khách và welcome đại hội.



Trưởng Ban Tổ Chức
Anh Ngô Thiện Đức



Thị Trưởng Thành Phố Westminster,
Tạ Đức Trí

Sau đó gần như toàn thể Ban Điều Hành lên sân khấu, và Cô Ngọc Túy hướng dẫn toàn thể quan khách, cùng đứng lên đọc lời cầu nguyện, cùng hướng trái tim hiệp nhất với Thượng Đế, và cùng niệm danh Đấng Tối Cao Muôn Loài «Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát». Cô Ngọc Túy diễn đạt bằng tiếng Anh:

«...Each of us may already know the power of prayers. Prayers are the most powerful form of abstract energy that one can generate. It gives one a sensational power that one cannot even perceive.» Xin tạm dịch (Có lẽ mỗi người chúng ta đều đã biết hay chứng nghiệm sức mạnh của sự cầu nguyện, là một sức mạnh có thể tạo ra những sự mầu

nhiệm mà có lẽ ngay cả người cầu nguyện cũng khó có thể nhận thức được sự huyền diệu và sự hiện hữu của nó.) Để biểu hiện sự huyền diệu trong cuộc sống, cô Ngọc Túy trích dẫn câu nói của nhà bác học Albert Einstein «There are two ways to live your life, One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.» Xin tạm dịch là «Mỗi người chúng ta có một trong hai trường phái tư duy về lẽ sống. Có người thì nghĩ rằng, trên thế giới này, không có gì là huyền diệu. Còn người khác thì nghĩ rằng, tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta là sự huyền diệu của Tạo Hóa.»

Tiếp theo sự cầu nguyện là bài hát Đại Hội Ca sáng tác bởi thành viên ĐDTNH, nhạc sĩ Phạm Tú, được trình bày do ban hợp ca ĐDTNH hợp cùng với sự vỗ tay cổ vũ theo nhịp của toàn thể khán giả. Chấm dứt bài hát, cô Ngọc Túy, mời tất cả khán giả cùng đứng lên bắt tay người bên cạnh trong tình yêu thương hoà bình, trong tinh thần Đại Đạo, trong niềm hân hoan các cô, chú, bác, ủng hộ lớp trẻ thanh niên Cao Đài không ngại khó khăn, nêu cao ngọn cờ «Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Công Bằng»....



Thanh Niên Đại Đạo đốt đuốc biểu tượng cho Hoà Bình Chung Sống



Thanh Niên Đại Đạo cùng quan khách: Cầu nguyện và niệm danh Đấng Tối Cao «Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát» và cùng hát «Đại Hội Ca»

Lần lượt, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Tạ Đức Trí, đại diện của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa - bà Quyên Trần, đại diện dân biểu Tom Daly - bà Roxanne Chow, phát biểu chào mừng Đại Hội.

Nghị viên Rick Phan thành phố Westminster, CA, trong lúc phát biểu có đưa ra một câu đố vui «Ngày, Tháng, Năm nào là ngày nước Mỹ chính thức tuyên bố độc lập» (When is the declaration of Independence Day from Great Britain?). Một em trai nhỏ mặc áo dài trắng đến từ Dallas Texas là con của một thành viên ĐDTNH, and Minh Đạo, đã xung phong lên trả lời câu hỏi: là Ngày July 4th, 1776. Sự hồn nhiên và dũng cảm của em bé tạo cho mọi người một niềm ưu ái thoải mái, và cùng nở nụ cười hồn nhiên với em. Mọi người với nét mặt rạng rỡ, vỗ tay không ngừng...



Nghị viên Rick Phan Thành Phố Westminster CA Bé từ Dallas TX trả lời
đặt câu hỏi về Independence Day

Thêm một điểm nổi bật khác là sự phát biểu của HT Phạm Văn Khảm, đầy tính xúc động kêu gọi Thanh Thiếu Niên Cao Đài hãy làm gì đó để có thể giúp ích cho quê hương đất nước. Ông hướng về các em với tiếng nói của một người huynh trưởng lan rộng hội trường «Hội Trường trong giờ phút này, như lớn rộng ra, như sáng rực lên....vì nhìn qua các khuôn mặt trước mắt, chúng ta cảm nhận như tại đây có sự hiện hữu nhiều nơi trên thế giới và những đôi mắt luôn hướng nhìn về tương lai...



Các em thấy gì ở tương lai? Khi Tổ Quốc đang mất dần vào tay Trung Cộng...

Các em thấy gì ở tương lai? Khi nền Văn Hóa và Đạo Đức trên đất nước Việt Nam đang ngửa nghiêng?...

Các em thấy gì ở tương lai? Khi Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh gốc do Đức

Chí Tôn lập nên, bị cưỡng chế giải thể...để rồi thay thế một Hội Thánh Tân Thời làm công cụ phục vụ Đảng và Nhà Nước? Do vậy Hội Thánh Tân Thời này làm sao hướng dẫn nhơn sanh trên con đường Đạo được? Đó là lý do căn bản mà người tín đồ Cao Đài hải ngoại không thể tín nhiệm Hội Thánh Tân Thời...» . . v. .v. . .

Cuối cùng Ông chúc Đại Hội thành công và cầu nguyện cho các em và không quên cảm ơn tất cả những tấm lòng ưu ái bảo trợ hoạt động của thế hệ trẻ...

Tiếp theo là lời phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Ông tỏ lòng thương yêu đến các bạn trẻ, chúc mừng Đại Hội, và thể hiện lòng hân diện đối với thế hệ tương lai.

Sau đó là phần phát biểu của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Thiền Viện Hoa Lâm, Garden Grove, CA. Điều nổi bật là người cũng hướng dẫn mọi người niệm danh Đấng Tối Cao “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”. Người đã đạt đến mức độ thượng thừa của Đại Đạo, không còn phân biệt tôn giáo, đối với nhà sư, dù là niệm danh Đấng Tối Cao theo cách của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay là niệm theo Nhà Phật đều cùng một nguồn. Nhà sư cũng tuyên dương sự hoạt động không ngừng trong tinh thần đóng góp và giúp đỡ cộng đồng của anh Trưởng Ban Tổ Chức Ngô Thiện Đức «nơi nào cộng đồng Thành Phố Westminster và vùng lân cận cần...thì nơi đó có Anh Đức»



HT Thích Minh Tuyên

HT Thích Minh Tuyên & Anh Ngô Thiện Đức

Tiếp theo là, Thu Thủy đến từ Houston, TX và Thanh Hải đến từ Austin, TX chia sẻ cùng quan khách qua bài viết về đề tài «Mầm Non Đại Đạo - Tô Thắm Thanh Kỳ». Đây cũng là chủ đề của ĐH7. Bài phát biểu nói lên những ước mơ, nguyện vọng của giới trẻ của tất cả tín đồ Cao Đài là «phát triển mầm non Đại Đạo - Bốn chữ, Mầm Non Đại

Đạo, là sự thôi thúc, nhắc nhở người tín đồ Cao Đài chúng ta về trách nhiệm của mình đối với thế hệ kế thừa của đạo trong tương lai. Đó cũng là sự nhắc nhở về trách nhiệm của các huynh trưởng đối với các em, các cháu ở lứa tuổi thiếu, ấu trong đại gia đình Đại Đạo Thanh Niên Hội. Thanh thiếu niên Cao Đài là những mầm non trong Khu Vườn Đại Đạo, và nếu như trên lớp đất màu mỡ kia mà thiếu vắng những cây con vừa mới lớn, những hạt giống mới nảy mầm, bén rễ, tự đứng trong chúng ta hình thành một nỗi lo âu canh cánh trong lòng, tuy khó nói ra bằng lời. Đó chính là nỗi ưu tư về một thế hệ kế thừa trong cửa đạo... Đó chính là thế hệ tín đồ của tương lai, những đứa con yêu của Thầy, Mẹ đủ đức độ và tâm huyết để có thể gánh lên vai trọng trách của tiền nhân để lại và đi tiếp trên con đường đạo, lớp trước dìu dắt lớp sau cho đến Thất Úc Niên, đúng với câu Thánh Ngôn:

Dìu dắt đàn em sau nối gót,
Con đường đạo đức bước càng lên”



Thanh Hải từ Austin, TX



Thanh Thủy từ Houston, TX

Đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm đó là Lễ Phát Thưởng học bổng cho 6 thanh thiếu niên. Đây là lần đầu tiên, ĐDTNH-HN tổ chức phát giải học bổng cho các em. Anh Trương Nguyễn Đăng Khoa tuyên bố sự phát thưởng, nói lên ý nghĩa chương trình học bổng và nêu ra các điều kiện để trúng thưởng «Các em phải đạt được điểm As trong tất cả các môn học ở trường, và đồng thời phải viết bài văn nói về sự hiểu biết của mình về Tôn Giáo Cao Đài. Mỗi em được trúng thưởng \$500» Anh nói rằng « Hội chỉ có đủ tiền cho bốn em, nhưng có đến sáu em đủ tiêu chuẩn», chỉ một lời kêu gọi nhẹ nhàng đó, một số khách và đồng đạo ồ ạt mỗi người một chút đưa bàn tay đóng góp...vượt qua số tiền cần có để phát thưởng cho các em... Cùng với anh Đăng Khoa, cô Ngọc Túy cũng gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ đến các em :

“ The success of Caodai Youth Organization depends on how well your generation is prepared for the future, and this special recognition is a testament to the dedications and skill you have shown in the classroom. I am proud of you for pushing yourself academically, and I am counting on you to continue to set a good example and help others whenever you have the opportunity. Smart, driven young people like you remind me that best days of Caodai Religion and this country are yet to come. And as long as

you continue to stay focused on your education and work hard, no dream will be beyond reach. Congratulations! I hope this award inspires you to continue seeking out new challenges and setting your sights on new horizons. I wish you all the best for the years ahead.»

(Tạm dịch) «Sự phát triển của ĐĐTNNH chính là dựa vào sự phát triển và sự chuẩn bị của các em cho những thử thách đang chờ ở tương lai, và giải thưởng này là một chứng minh cho những cố gắng và thành tích đã đạt được của các em trong trường học. Những em thông minh và quyết tâm thành công như các em chắc chắn sẽ đem đến những ngày tươi sáng cho ĐĐTNNH và những ngày tươi sáng cho đất nước Hoa Kỳ. Nếu các em tiếp tục học giỏi, tiếp tục chăm học thì không có giấc mơ nào mà các em không với tới. Xin chúc mừng! Cô hy vọng phần thưởng này sẽ một sức đẩy để các em dám đối mặt với những thử thách mới trong tương lai và hướng đến đỉnh cao của cuộc sống. Cô gửi đến các em những lời chúc lành tốt đẹp nhất cho những tháng năm sắp tới.»

Anh Trương Nguyễn Đăng Khoa và cô Ngọc Túy được hân hạnh phát phần thưởng cho các em. Và để cổ vũ tinh thần ham học và những thành tích mà các em đạt được, một số thân hào nhân sĩ, nhà sư, Hiền tài cùng lên chụp hình với các em.



Ngọc Túy & Đăng Khoa



Các em nhận học bổng





Hiền Tài Bác Sĩ, Bùi Đắc Hùng, cũng cho lời phát biểu chúc mừng sự thành công của ĐH. Hiền Tài phát biểu rằng “Thật là một vinh hạnh lớn lao được tham dự buổi họp mặt ĐĐTNIH kỳ 7 hôm nay, được dịp gặp lại những người bạn cũ của hội đồng liên tôn đã tham dự ngày lễ cầu nguyện hoà bình cho Việt nam 22 năm về trước tại Roma, đồng thời biết thêm được những người bạn mới

...Tôi rất hãnh diện trước sự hoạt động hăng say của các em, tổ chức các sinh hoạt đều đặn hằng năm, tạo nên tinh thần hăng say học hỏi. Tôi chân thành chúc các em nhiều thành công tốt đẹp, thực hiện được sứ mạng cao cả của đạo Cao Đài, nhân đạo thái bình và thiên đạo giải thoát.

* * *

Buổi lễ chấm dứt bằng lời cảm ơn chân thành của Hội Trưởng Nguyễn Kim Thế Vinh cùng với toàn thể đồng đạo California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Úc Châu, và Canada đã từng ủng hộ, hướng dẫn, và giúp đỡ «Mầm Non Đại Đạo».



Hiền Tài Bác Sĩ, Bùi Đắc Hùng



Hội Trưởng Nguyễn Kim Thế Vinh

Sau buổi lễ là buổi cơm chay thanh đạm, và toàn bộ những thành viên ĐĐTNH có mặt ngày hôm đó cùng với các em tiến bước trại hè.

Chương trình văn nghệ giúp vui của các em đậm nét truyền thống dân tộc mang lại sự thoải mái vui tươi của những ngày hè của xứ nắng ấm California.



Chương trình sinh hoạt, vui chơi, thi đấu nhộn nhịp của Trại Hè - Đại Hội 7 tại trang trại Celebrity Ranch ở quận Riverside được khép lại bằng buổi Lễ Bế Mạc long trọng gồm chương trình phát thưởng dành cho trại sinh và đồng đội với sự tham dự đặc biệt của Cô Chủ tịch BTS Thánh Thất Orange và phụ huynh.

Cuối cùng trong lễ Bế Mạc, một Tân Ban Chấp Hành đã ra mắt cùng đại hội và buổi Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức diễn ra cùng ngày tại Chánh Điện Thánh Thất Tộc Đạo Orange, CA

Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2014-2016

Hội Trưởng: Anh Trương Nguyễn Đăng Khoa

Hội Phó Nội Vụ: Anh Hồ Thi

Hội Phó Ngoại Vụ: Anh Lý Trường

Thủ Quỹ : Chị Võ Hồng Hoa

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Anh Ngô Thiện Đức tái nhiệm

Cố Vấn Hội Đồng Quản Trị: Anh Nguyễn Kim Thế Vinh

Ngoài ra còn có các ủy viên BCH trong các ban bộ khác.

Ngọc Túy - Tường Thuật
Houston, TX, July 15, 2014

Vài Hình Ảnh Trại Hè - ĐĐTINH-HN - July 2014



Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại



Các anh em dựng cổng trại



ĐĐTINH-HN - Trại Hè July 2014





Get Ready to Feed the Animals.



Feed the Animals



Hạnh phúc đơn sơ trên chiếc máy cày thật là vui



Tour the Farm



Workshop - Bắn Cung



Hình lưu niệm với các anh em nhóm Giáo Hội Cao Đài



Giờ Tinh Thần



WorkShop - Chưng Bông



WorkShop - Học Trò Lễ



Nhận Bằng Khen

Đại Hội Giới Trẻ Cao Đài Thế Giới Và Một Quyết Định Thật Khó Khăn

Chu Tất Tiến

Ngày Thứ Sáu, 4 tháng 7 năm 2014, tại Hội Trường Châu Đạo Cao Đài số 14072 Chestnut St, Westminster, Nam California, Hiệp Hội Giới Trẻ Cao Đài (Cao-Dai Youth Association) đã tổ chức đại hội Thế Giới lần thứ 7, với sự tham dự của trên 200 quan khách và các đại diện giới trẻ từ khắp nơi về dự Đại Hội.

Dưới sự điều hợp của anh Ngô Đức, Chủ Tịch Hiệp Hội Giới Trẻ Cao Đài, buổi lễ đã diễn ra trong sự nghiêm trang và đầy ý nghĩa. Nhiều giới chức Dân Cử đã đến để chia sẻ với Giới Trẻ, trong đó có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, bà Quyên Trần, đại diện của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, bà Roxanne Chow, đại diện cho Dân Biểu Tom Daly và một số ứng cử viên các chức vụ thành phố Westminster và Garden Grove. Bên cạnh những chiếc áo dài trắng tượng trưng cho sự thánh thiện mà các giới chức Cao Đài mặc, các bạn trẻ với những chiếc áo xanh có thêu huy hiệu Cao Đài với những ba vòng tượng trưng cho câu châm ngôn của Đạo: Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Công Bằng (Love, Humanity, and Justice), đã hát các bài hát hùng tráng theo ý nghĩa trên.

Anh Ngô Đức đã thay mặt cho Ban Tổ Chức, chào mừng cử tọa và nói về ý nghĩa của Đại Hội. Tiếp theo, bài phát biểu quan trọng nhất là bài phát biểu của Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Châu Đạo Cao Đài California. Ngay trong phần mở đầu, với giọng nghẹn ngào của một người yêu nước, kính Đạo, Hiền Tài Phạm Văn Khảm đã nói:

“Các em thấy gì ở tương lai? Khi Tổ Quốc đang mất dần vào tay Trung Cộng và quốc dân thống khổ dưới chế độ cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam. Hiện tại, toàn dân lên tiếng vang lừng đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và chống giặc Tàu xâm lăng.. nhưng bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt nam đàn áp hoặc bắt nhốt vào tù!

Các em thấy gì ở tương lai? Khi nền văn hóa và đạo đức trên đất nước Việt Nam đang ngửa nghiêng? Khi nền giáo dục mất tính dân tộc, mất tính nhân bản, để thay vào đó sự hận thù, gian dối, vong bản, nô lệ?

Các em thấy gì ở tương lai? Khi Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh gốc do Đức Chí Tôn lập nên, bị cưỡng chế giải thể để rồi thay thế bằng một hội thánh tân thời làm công cụ phụ vụ Đảng và Nhà nước? Do vậy Hội Thánh Tân Thời này làm sao hướng dẫn nhơn sanh trên con đường Đạo được?”

Hiền Tài Phạm Văn Khảm tiếp nối bài nói chuyện với sự xúc động, cho biết là nghị quyết 297 do nhà cầm quyền ký ngày 11 tháng 11 năm 1977 đã trắng trợn áp đặt việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo phải được chính quyền

chấp thuận TRƯỚC! Nghĩa là toàn bộ hoạt động của Hội Thánh Cao Đài phải đặt dưới sự lãnh đạo của nhóm cầm quyền độc tài này. Nhìn thấy âm mưu của nhà cầm quyền muốn khống chế quyền tự do tín ngưỡng của các tôn giáo, đặc biệt là Đạo Cao Đài, nên Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã quyết định “ngưng tất cả việc cầu phong, cầu thăng bằng cơ bút tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh.”

Đây là một quyết định khó khăn vô cùng, tuy nhiên, vì không còn chọn lựa nào khác, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Ngài Đầu Sư Ngọc Nhưộng Thanh, Chủ tịch Ủy ban Cửu Trùng Đài đã phải đau lòng mà quyết định:

“- Ngưng ngay các việc cầu phong, cầu thăng để giữ giá trị thiêng liêng cao quý của hai chữ Thiên Phong, thà ngưng còn hơn là nhận lấy phẩm tước phàm tục.

- Cam chịu Giải Thể Hội Thánh còn hơn giữ Hội Thánh do Đức Chí Tôn lập nên để chịu dưới quyền của phàm tục.

Ngài Hồ Bảo Đạo khuyến cáo chư vị chức sắc Hội Thánh rằng: “Về phần thiêng liêng, tôi sẵn sàng nhận tội và khuyên quý ngài nên ký tên giải thể Hội Thánh vì Nhà Nước họ muốn như vậy!”

Hiền Tài Phạm Văn Khảm đã đọc lời di ngôn “theo lời dặn dò của Đức Chí Tôn qua đàn cơ ngày 1 tháng 6 năm 1977 như sau: “Cuối tháng 6 đây, thì Thầy phải ngưng cơ bút truyền đạo. Các con hãy lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi, lập cho toàn mới đạo. Đây là mấy lời định ninh sau rất khá lưu tâm. Ai vậy tà này có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang Thiêng Liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quý báu đó.”

Để dứt lời, Hiền Tài Phạm Văn Khảm dặn dò các anh chị em Đại Đạo Thanh Niên Hội phải giữ mình, giữ tâm cho trong sạch, và bảo vệ Đạo Pháp, theo kim chỉ nam của Đạo. Hiền Tài cũng chúc mừng Đại Hội thành công viên mãn.

Những lời huấn dụ của Hiền Tài Phạm Văn Khảm và sự thông báo quyết định đau lòng về việc giải thể Đạo Cao Đài ở Tây Ninh làm cho người nghe thấy buồn ngùi, chua xót cho một Đạo đã có trên một thế kỷ và trên một triệu người theo Đạo, nay phải tan rã chỉ vì sự lãnh đạo độc tài, vô nhân bản của đảng Cộng Sản, một Đảng bán nước, vô liêm sỉ, một thứ Mafia tệ hại, đã và đang hiếp đáp chính dân mình một cách thô bạo.

Buổi lễ sau đó đã chấm dứt trong nỗi buồn mênh mang của mọi người tham dự. Cầu mong cho đất nước sớm sạch bóng quân Cộng Sản, để toàn dân được tự do thi hành quyền Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Tôn Giáo của mình.

Chu Tất Tiến

Nói với các em Đại Đạo Thanh Niên Hội

Trong Lễ Khai Mạc Đại Hội Thanh Niên Cao Đài Thế Giới lần 7 tại Hội Trường Châu Đạo California ngày 4 tháng 7 năm 2014

HT. Phạm Văn Khảm

Kính Bạch Hội Thánh,

Kính thưa:

Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo,

Chư Chức Sắc Thiên Phong, Chư vị Hiền Tài Ban Thế Đạo

Quý vị Đại Diện Chánh Quyền Địa Phương, quý vị Dân Cử

Chư Huynh Tỷ Chức Việc Bàn Trị Sự, chư Đồng Đạo,

Quý Quan Khách, Quý Đồng Hương,

Quý vị Đại Diện các Đoàn Thề, Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí,

Quý Trưởng và các Đoàn Sinh Đại Đạo Thanh Niên Hội.



Châu Đạo California hân hoan kính chào tất cả chư liệt vị hiện diện trong buổi lễ: Khai Mạc Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần 7 hôm nay, đặc biệt là các em Thanh Thiếu Niên Cao Đài đến từ khắp nơi trên thế giới.

Với Hội Trường trong giờ phút này, như lớn rộng ra, như sáng rực lên....vì nhìn qua các khuôn mặt trước mắt, chúng ta cảm nhận như tại đây có sự hiện hữu

nhiều nơi trên thế giới và những đôi mắt luôn hướng nhìn về tương lai...

Các em thấy gì ở tương lai ? Khi Tổ Quốc đang mất dần vào tay Trung Cộng và Quốc Dân thống khổ dưới chế độ cai trị độc tài của Đảng CSVN. Hiện tại, toàn dân lên tiếng vang lừng đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và chống giặc Tàu xâm lăng.... .. nhưng bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp hoặc bắt nhốt vào tù !

Các em thấy gì ở tương lai ? Khi nền Văn Hóa và Đạo Đức trên đất nước Việt Nam đang ngửa nghiêng ? khi nền Giáo Dục mất tính Dân tộc, mất tính Nhân Bản ... để thay vào đó sự hận thù, gian dối, vong bản, nô lệ....Vong bản và nô lệ đến độ như:

“Lenin! hỏi Lenin!

Thương cha có một thương ông đến mười !”

Nô lệ đến nỗi không dám ngóc đầu lên khi đất nước bị giặc Tàu xâm chiếm!

Các em thấy gì ở tương lai ? Khi Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh gốc do Đức Chí Tôn lập nên, bị cưỡng chế giải thể... để rồi thay thế một Hội Thánh Tân Thời làm công cụ phục vụ Đảng và Nhà Nước ? Do vậy Hội Thánh Tân Thời này làm sao hướng dẫn nhơn sanh trên con đường Đạo được ? Đó là lý do căn bản mà người tín đồ Cao Đài hải ngoại không thể tín nhiệm Hội Thánh Tân Thời .

Hãy nhìn thẳng vào cục diện, chúng ta thấy rõ, cuối năm 1977 Hội Thánh Đ. Đ, T, K, P, Đ Tòa Thánh Tây Ninh chưa bị cưỡng bách giải thể, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Chủ tịch Ủy Ban Hiệp Thiên Đài và Đầu Sư Ngọc Nhuận Thanh Chương Quán Cửu Trùng Đài, trước nghị quyết 297 do Hội Đồng Chánh Phủ VN ký ngày 11 tháng 11 năm 1977 ở khoản 3, phần 6 được qui định:

“ Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo, kể cả những người do tín đồ bầu cử phải được chính quyền chấp thuận trước. Tùy theo phạm vi hoạt động Tôn giáo của những người này trong một Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành phố mà Ủy Ban Nhân Dân Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận. Nếu phạm vi hoạt động Tôn giáo bao gồm nhiều tỉnh phải do Thủ Tướng Chánh Phủ quyết định.”

Hội Thánh Cao Đài lúc bấy giờ đã nhìn thấu ý đồ sâu xa trong nghị quyết 297 nên chủ động ngưng tất cả việc cầu phong, cầu thăng bằng cơ bút tại cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh.

Ngài Hồ Bảo Đạo viết:

“ Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết này là ở chỗ cầu phong, cầu thăng cho Chức sắc, phải do Cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do Chánh quyền chấp thuận trước, như vậy Đạo Cao Đài mất hết ý nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần.

Vì lẽ đó, trong bản phúc trình chung niên 1977, đệ tử (Hồ Bảo Đạo) có trình rằng : Bản

Quyết Nghị 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trời buộc đạo Cao Đài một cách chặt chẽ, không phương cựa quậy và từ đó, đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ý ngưng các cuộc cầu phong, cầu thăng để giữ giá trị Thiêng Liêng cao quý của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong, không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phạm tục....”

Nói tóm lại, kể từ cuối năm 1977, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài cùng Ngài Đầu Sư Ngọc Nhuận Thanh, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài đã tiên liệu nền Đạo sẽ bị quyền Đời lèo lái nên quyết định:

1/ Ngưng ngay các việc cầu phong, cầu thăng để giữ giá trị Thiêng Liêng cao quý của 2 chữ Thiên Phong, thà ngưng còn hơn nhận lấy phẩm tước phạm tục.

2/ Cam chịu giải thể Hội Thánh còn hơn giữ Hội Thánh do Đức Chí Tôn lập nên để chịu dưới quyền của phạm tục nên Ngài Hồ Bảo Đạo khuyến cáo chư vị Chức Sắc Hội Thánh rằng:

Về phần Thiêng Liêng tôi sẵn sàng nhận tội và khuyên quý Ngài nên ký tên giải thể Hội Thánh vì nhà nước họ muốn như vậy.

Hai điều kể trên được coi như là DI NGÔN để lại cho toàn đạo, trước khi Hội Thánh Đ. Đ.T.K.P. Đ do Đức Chí Tôn lập nên bị cưỡng chế giải thể bởi Đạo Lệnh số 01 ký năm 1979.

Với di ngôn này, người tín đồ Cao Đài chân chính sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cầu phong, cầu thăng, đồng thời cũng không tín nhiệm Hội Thánh Tân Thời. Chỉ biết dốc hết sức mình lo hành đạo theo lời dặn dò của Đức Chí Tôn qua đàn cơ ngày 1 tháng 6 năm 1927 như sau:

Cuối tháng 6 đây thì Thầy phải ngưng cơ bút truyền đạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi, lập cho hoàn toàn mới đạo. Đây là mấy lời đỉnh ninh sau rất khá lưu tâm. Ai vậy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang Thiêng Liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quý báu đó.

Qua các phần trình bày nêu trên, hẩn anh chi em Đại Đạo Thanh Niên Hội chắc chắn đã biết mình phải làm gì cho Đạo và cho Đời. Đồng thời chúng ta cũng không quên gìn giữ mối Chơn Truyền của nền Chơn Giáo do chính Đức Chí Tôn lập nên. Nghĩa là chúng ta luôn luôn lấy Thánh Ngôn, Thánh giáo, Thánh Huấn cùng Tân Luật Pháp Chánh Truyền làm kim chỉ nam để tu tập và hành đạo.

Trở lại vấn đề, chiều nay các em sẽ đến đất trại với ngày 3 ngày cùng sống chan hòa với thiên nhiên, với vũ trụ bao la, với trời mây, núi rừng... tâm hồn các em sẽ thanh thoát bay cao.... Thế nên với 3 ngày vàng ngọc này, Các em có dịp nhìn lại những thành quả mà chúng ta đã làm nên: Trong đó chắc chắn ngoài việc cố gắng hết sức mình làm tròn

bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, với quê hương và dân tộc mình, các em có thể hãnh diện về việc đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển và bảo vệ nền Văn Hóa Việt Nam, qua các Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức đang hoạt động khắp những nơi có Cơ Sở Đạo Cao Đài được hình thành tại hải ngoại.

Nhân danh Châu Đạo Cao Đài California, xin vinh danh các Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức đã chứng minh một cách hào hùng rằng: Các em Thanh Thiếu Niên Cao Đài là đoàn thể nói tiếng Việt rất giỏi, giữ gìn tinh thần Đạo Đức rất trong sáng ở hải ngoại. Đây là niềm khích lệ đáng nêu lên trong kỳ Đại Hội lần thứ 7 này, để rồi tìm thể vượt cao lên mãi.

Tóm lại, không cần phải nói nhiều, các em cũng tự nhận biết mình là Thanh Thiếu Niên con nhà Đạo, cũng như mình là người Việt đang lưu vong tại hải ngoại nên luôn quan tâm đến những gì mình sẽ dâng hiến cho Đạo, cho Quê Hương. Tất cả những điều này các em sẽ cùng nhau khơi dậy và khắc sâu vào tâm khảm trong kỳ Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần thứ 7 này.

Chúc Đại Hội thành công viên mãn và khẩn cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho các em Thanh Thiếu Niên Cao Đài thăng tiến trên con đường lập công bồi đức với Đạo và với Đời. Đồng thời xin đa tạ tất cả những tấm lòng ưu ái và sẵn sàng bảo trợ thế hệ trẻ. Cầu nguyện Ông Trên ban phước lành cho Chư Liệt vị cùng quý quyền luôn được an vui và hạnh phúc.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng kính chào chư liệt vị và thân ái chào các em Đ. Đ T.N.H

Hiền Tài Phạm văn Khảm

GIỚI THIỆU

Để xem đủ các Mục Tin Tức, Giáo lý tam giáo,
Thi Thơ, Âm Nhạc, Hội Họa . . . v . . v . .
xin vui lòng vào trang Web www.banthedao.net
và chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến, bài vở
của quý đồng đạo và thân hữu.

Trân trọng giới thiệu